

โรคหนองในเทียม (Klamydia), ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อมูลฉบับนี้

คุณเคยหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคหนองในเทียม

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคหนองในเทียม วิธีการรักษา และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติ

โรคหนองในเทียมคืออะไร

โรคหนองในเทียมเป็นโรคทั่วไปที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

หากคุณติดเชื้อสามารถพบเชื้อหนองในเทียมได้ในท่อปัสสาวะ ช่องคลอด และ/หรือช่องทวารหนัก บางครั้งก็สามารถพบได้ในลำคอด้วยเช่นกัน

ฉันจะสังเกตได้ไหมว่าฉันเป็นโรคหนองในเทียมหรือไม่

ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการใด ๆ กล่าวคือ คุณจะไม่สามารถสังเกตเห็นว่าคุณติดเชื้อ

คุณอาจเป็นโรคหนองในเทียมเป็นระยะเวลานาน บางครั้งอาจเป็นเวลาหลายปีโดยไม่รู้ตัว

บางคนอาจรู้สึกปวดแสบเล็กน้อยเมื่อปัสสาวะ

ผู้หญิงอาจมีตกขาวมีเลือดปน และ/หรือปวดท้องส่วนล่าง

ผู้ชายอาจมีมูกใสออกทางท่อปัสสาวะและมีอาการปวดที่ถุงอัณฑะ หากคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก อาจมีของเหลวออกทางทวารหนัก

โรคหนองในเทียมเป็นอันตรายหรือไม่

หากไม่ได้รับการรักษาผู้หญิงอาจได้รับความเสียหายที่ท่อนำไข่ ซึ่งทำให้ตั้งครรภ์ได้ยาก

นอกจากนี้ยังสามารถติดเชื้อหรือทำให้ทารกในครรภ์มีการพัฒนาผิดปกติได้ (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)

ผู้ชายอาจติดเชื้อในท่อน้ำสุจิได้

โรคหนองในเทียมอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาและบางครั้งก็มีอาการปวดข้อ

โรคหนองในเทียมติดต่อได้อย่างไร

โรคหนองในเทียมติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หรือเพศสัมพันธ์ทางปากโดยไม่มีการป้องกัน

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์และการใช้ของเล่นทางเพศ

โรคหนองในเทียมติดต่อได้ง่ายมากแม้ว่าคุณจะไม่มีอาการก็ตาม

คุณจะไม่มียุงกัดกันต่อเชื้อหนองในเทียมและอาจติดเชื้อหนองในเทียมซ้ำได้หลายครั้ง

โรคหนองในเทียมไม่ติดต่อผ่านการใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว หรือห้องสุขาร่วมกัน

โรคหนองในเทียมรักษาอย่างไร และฉันจะแพร่เชื้อเป็นระยะเวลาานเท่าใด

โรคหนองในเทียมรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (ยาเม็ด) โดยได้รับการรักษาได้ฟรี

การติดเชื้อโรคนี้จะหายไปหากคุณรับประทานยาเม็ดตามที่กำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้รับ
สิบวันหลังจากที่คุณเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะแบบเม็ดคุณจะไม่แพร่เชื้ออีกต่อไป

หากคุณรับประทานยาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรับการตรวจใหม่อีกครั้งเพื่อดูว่าหายจากการติดเชื้อแล้วหรือ
ไม่ อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังตั้งครรภ์คุณจะต้องรับการตรวจใหม่อีกครั้ง

สิ่งใดที่ฉันควรคำนึงถึงเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

หนองในเทียมเป็นโรคที่อันตรายต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นที่เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคหนองในเทียมจึงต้องปฏิบัติตามกฎบางประการที่เรีย
กว่า กฎข้อปฏิบัติ

กฎข้อปฏิบัติ

- คุณต้องบอกผู้ที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าคุณเป็น/อาจเป็นโรคหนองในเทียม
- คุณต้องใช้การป้องกัน (ถุงยางอนามัย)
หากคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่การรักษา/การเก็บตัวอย่างจะเสร็จสิ้น
- คุณต้องมาพบแพทย์อีกครั้งหากได้รับแจ้ง

หากคุณได้รับกฎข้อปฏิบัติที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง

คุณสามารถติดต่อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณได้

เมื่อคุณเป็นโรคหนองในเทียม คุณต้องไม่เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือ

การไม่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ประเภทใด ๆ เลย เป็นเวลา 10

วันหลังจากที่คุณเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะแบบเม็ด

หากคุณมีเพศสัมพันธ์คุณต้องบอกบุคคลนั้นว่าคุณเป็นโรคหนองในเทียม และจำเป็นต้องใช้การป้องกัน
(ถุงยางอนามัย)

การติดตามโรค

การหาบุคคลที่เป็นโรคหนองในเทียมเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้พวกเขาได้รับการรักษา

ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย (ดูข้างต้น)

ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปยังหลายคน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ คุณต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการติดเชื้อ

ซึ่งหมายความว่า คุณต้องให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ติดตามโรคเกี่ยวกับคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วย

บางครั้งคุณต้องให้ข้อมูลย้อนหลังไปหนึ่งปี

ข้อมูลที่คุณบอกเป็นจะอยู่ใต้การรักษาเป็นความลับ (ความลับ)

และบุคคลที่คุณบอกนั้นจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร พวกเขาจะได้รับแจ้งให้มารับการตรวจเท่านั้น

ข้อมูลจะไม่อยู่ในเวชระเบียนของคุณ แต่จะอยู่ในเอกสารพิเศษที่เรียกว่า เอกสารการติดตามการติดเชื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหนองในเทียมมีที่ 1177, Youmo (สำหรับผู้ที่อายุ 13 ถึง 20 ปีที่ต้องการข้อมูลในภาษาอื่น) และ UMO (คลินิกเยาวชนออนไลน์)

www.1177.se



www.youmo.se



www.umo.se



เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เอกสารข้อมูลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจัดทำโดยสมาคมแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และนำไปใช้ทั่วประเทศ